

ประจำวันที่ 21-27 ธันวาคม 2559

ผู้ส่งออกได้เฮ! ฟิลิปปินส์ ให้โควตานำเข้าข้าวไทย 2.84 แสนตัน

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ รายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ องค์การอาหารแห่งชาติ (เอ็นเอฟเอ) ได้ประกาศผลการจัดสรรครั้งแรก สำหรับการนำเข้าข้าวในปี 60 แบบประเทศที่มีข้อตกลงร่วม หรือ Country Specific Quota ปรากฏว่า ฟิลิปปินส์ ได้อนุญาตให้นำเข้าจากไทย รวมปริมาณ 277,700 ตัน นอกจากนี้ ยังอนุญาตให้นำเข้าจากเวียดนาม 283,000 ตัน ปากีสถาน 27,100 ตัน และอินเดีย 6,140 ตัน รวมปริมาณการจัดสรรตามโควตาให้แก่แต่ละประเทศทั้งสิ้น 594,000 ตัน

ส่วนการจัดสรรโควตาอีก 50,000 ตันให้ประเทศอื่นๆ (Omnibus) นั้น เอ็นเอฟเอ ได้ประกาศผลการจัดสรรให้กับไทยอีก 7,080 ตัน รวมไทยได้โควตา 284,780 ตัน เวียดนามอีก 10,200 ตัน รวมเวียดนามได้โควตา 293,200 ตัน และปากีสถาน 28,900 ตัน รวมปากีสถานได้โควตา 56,000 ตัน

สำหรับการจัดสรรโควตาข้าวของฟิลิปปินส์นั้น เป็นไปตามการผูกพันไว้กับองค์การการค้าโลก (WTO) ซึ่งจะจัดสรรโควตาให้เอกชนสามารถนำเข้าจากประเทศที่มีข้อตกลงร่วมจำนวนทั้งหมด 755,000 ตัน ได้แก่ ไทย 293,100 ตัน เวียดนาม 293,100 ตัน ปากีสถาน 50,000 ตัน อินเดีย 50,000 ตัน จีน 50,000 ตัน ออสเตรเลีย 15,000 ตัน และเอล ซัลวาดอร์ 4,000 ตัน ส่วนอีก 50,000 ตัน ที่เหลือสามารถนำเข้าจากประเทศอื่นๆ ที่ไม่ได้ทำข้อตกลงกับฟิลิปปินส์ได้

อย่างไรก็ตาม แม้ฟิลิปปินส์จะจัดสรรโควตาดังกล่าวทุกปี แต่ยังมี การนำเข้าข้าวจากไทยน้อย เพราะ ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์มีความอ่อนไหวด้านราคา แต่ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา ชาวฟิลิปปินส์มีรายได้เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับ ร้านอาหารไทยในฟิลิปปินส์มีจำนวนเพิ่มขึ้น ดังนั้น การจัดสรรโควตาดังกล่าวจะเป็นโอกาสดีที่ผู้ประกอบการของไทยจะส่งออกข้าวมายังฟิลิปปินส์มากขึ้น ซึ่งไม่จำกัดเฉพาะข้าวขาวที่ฟิลิปปินส์ปลูกได้ ยังรวมถึง ข้าวสี และข้าวคุณสมบัติพิเศษอื่นๆ ของไทยอีกด้วย เช่น ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวออร์แกนิก เป็นต้น

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์

อินเดียยึดเบอร์หนึ่งส่งออกข้าว

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า ตัวเลขการส่งออกข้าวไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-7 ธ.ค. 2559 (ข้อมูลไม่เป็นทางการ) พบว่าไทยส่งออกข้าวปริมาณ 9.2 ล้านตัน อินเดียส่งออกข้าวได้ 9.5 ล้านตัน และเวียดนามส่งออกข้าว 4.5 ล้านตัน ทำให้คาดการณ์ว่าปี 2559 อินเดียจะเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 ของโลกค่อนข้างแน่นอนแล้ว แม้ว่าจะมีการคาดการณ์ว่าจนถึงสิ้นปีไทยจะส่งออกข้าวได้เกินเป้าหมาย 9.5 ล้านตัน อยู่ที่ 10 ล้านตันก็ตาม

ปัจจัยเสี่ยงที่เข้ามากระทบต่อการส่งออกข้าวช่วงปลายปีไปจนถึงต้นปี 2560 คือค่าเงินบาทที่มีอัตราอ่อนค่าเทียบกับประเทศคู่แข่งแล้วอ่อนค่าน้อยกว่า โดยเฉพาะเวียดนามที่ค่าเงินปัจจุบันได้อ่อนค่าลงไป 8-9% แต่ค่าเงินบาทไทยอ่อนค่าลงไป 2-3% ทำให้ราคาส่งออกข้าวเวียดนามห่างจากไทยมากขึ้น โดยราคาส่งออกข้าวขาว 5% ไทย

ส่งออกที่ 370 เหรียญสหรัฐ/ตัน ราคาส่งออกข้าวชนิดเดียวกันของเวียดนามส่งออกที่ 340-345 เหรียญสหรัฐ/ตัน หรือห่างกันประมาณ 30-40 เหรียญสหรัฐ/ตัน

"มีการคาดการณ์ว่าผลผลิตข้าวเวียดนามในปีหน้าที่จะออกมาช่วงเดือน มี.ค. จะทยอยออกมาเยอะ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการแข่งขันทางด้านราคาอย่างรุนแรง หากราคาข้าวไทยห่างกับเวียดนามก็จะทำให้ผู้ซื้อหันไปซื้อข้าวจากเวียดนามแทน แต่คาดการณ์ว่ารัฐบาลจะมีการระบายข้าวในสต็อก ซึ่งเป็นข้าวเก่าออกมาประมาณ 3 ล้านตัน ซึ่งราคาข้าวเก่าของไทยกับข้าวใหม่ของเวียดนามน่าจะใกล้เคียงกันที่ 300-350 เหรียญสหรัฐ/ตัน ที่จะไปขายแข่งขันในตลาดแอฟริกาใต้ โดยปี 2560 สมาคมยังมองการส่งออกข้าวไทยอยู่ที่ประมาณ 9.5 ล้านตัน" นาย ชูเกียรติ กล่าว ที่มา โพสต์ทูเดย์

เวียดนามถล่มข้าวไทย

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ รายงานว่า สำนักงานกังวลว่าผู้ส่งออกข้าวคุณภาพดีของไทยจะได้รับผลกระทบ หลังจากที่เวียดนามได้มีการนำเข้าข้าวเปลือกคุณภาพดีจากกัมพูชา ซึ่งใช้พันธุ์เดียวกับข้าวหอมมะลิไทย มาสีแปรในประเทศเวียดนามและส่งออกในปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกปี และยังมีมีการนำข้าวคุณภาพดีของกัมพูชาไปผสมกับข้าวขาวธรรมดาของเวียดนาม ทำให้มีกลิ่นหอมเช่นเดียวกัน แล้วนำไปติดตราเป็นข้าวหอมจากเวียดนาม เพื่อนำไปขายตัดราคาข้าวหอมมะลิไทยในตลาดโลก ซึ่งทางสำนักงานจะมีการติดตามความเคลื่อนไหวดังกล่าวอย่างใกล้ชิดต่อไป

นอกจากนี้ ยังพบว่าข้าวคุณภาพดีเกรดเดียวกับข้าวหอมมะลิไทยของกัมพูชาเป็นที่ต้องการของตลาดโลกเพิ่มมากขึ้น และกัมพูชามีการส่งออกข้าวขาวเกรด หอมมะลิเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรัฐบาลกัมพูชามีนโยบายขยายพื้นที่ปลูกข้าวคุณภาพดีเพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากไม่ต้องการแข่งขันด้านราคาข้าวขาวทั่วไปในตลาดกับประเทศอื่นๆ และตั้งเป้าที่จะชนะเลิศในการประกวดข้าวคุณภาพดีที่สุดของโลกทุกครั้งที่มีการประกวด ซึ่งเป็นการส่งเสริมตลาดและภาพลักษณ์ข้าวคุณภาพดีของกัมพูชา อาจส่งผลกระทบต่อข้าวไทยในอนาคตที่ต้องรักษามาตรฐานให้ได้

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ที่ผ่านมามีการนำเข้าข้าวเปลือกจากกัมพูชา ซึ่งเป็นข้าวหอมที่ใช้พันธุ์เดียวกับข้าวหอมมะลิของไทยนำเข้าไปสีแปรเป็นข้าวสารและจำหน่ายในชื่อว่าข้าวดอกมะลิ หรือชื่อภาษาอังกฤษว่าข้าว KDM ซึ่งราคาขายต่ำกว่าข้าวหอมมะลิของไทยประมาณตันละ 200 เหรียญสหรัฐ เช่น ข้าวหอมมะลิไทยส่งออกตันละ 700 เหรียญสหรัฐ ข้าว KDM จะส่งออกตันละ 500 เหรียญสหรัฐ ทำให้ผู้ซื้อหลายประเทศเลือกซื้อข้าว KDM เพราะมีราคาถูกกว่าข้าวหอมมะลิไทยมาก แม้คุณภาพข้าวหอมมะลิของไทยจะดีกว่าก็ตาม โดยประเทศผู้ซื้อข้าวชนิดนี้ เช่น มาเลเซีย เป็นต้น

"ตลาดข้าวหอมมีการแข่งขันรุนแรง ซึ่งปัญหาข้าว KDM ที่เวียดนามนำข้าวเปลือกจากกัมพูชาไปสีแปรและขายเกิดมาหลายปีแล้ว และก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ผู้ซื้อจะรู้ว่าข้าว KDM คือข้าวเปลือกพันธุ์หอมมะลิที่ปลูกจากกัมพูชา และถูกส่งมาขาย ซึ่งต้นทุนฤดูกาลก็มีการค้าขายกันมาก พอปลายฤดูกาลทางเวียดนามจะนำข้าวชนิดนี้มาผสมกับข้าวอื่นและขาย คุณภาพก็จะต่ำลงมาตามราคาด้วย ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องผิด ทำได้ เพราะการแข่งขันสูง" นาย ชูเกียรติ กล่าว

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่กรมการค้าต่างประเทศได้ออกประกาศมาตรฐานสินค้าข้าวฉบับใหม่ เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งมีผลบังคับใช้ โดยกำหนดเกรดข้าวไทยให้มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น ข้าวหอมมะลิไทย กำหนดสัดส่วนข้าว หอมมะลิไม่น้อยกว่า 92% ใช้ชื่อ THAI HOM MALI RICE และเกรดรองลงมาคือข้าวหอมไทย กำหนด

สัดส่วนที่ 80% ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า THAI JASMINE RICE และข้าวระดับล่าง ที่เปิดให้ผสมข้าวหอมตามความต้องการของตลาดผู้ซื้อ จะช่วยให้ข้าวไทยแข่งขันทางด้านราคากับเวียดนามได้มากขึ้น เพราะมีข้าวหลายชนิดให้เลือก

ที่มา โพล์ทูเดย์

พาณิชย์เร่งล้างสต็อกข้าว ลดค่าใช้จ่าย 510 ล้านบาท/เดือน

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่าหากในช่วงต้นปีหน้ากระทรวงพาณิชย์มีแผนจะระบายข้าวที่เหลือในสต็อกรัฐบาลประมาณ 8 ล้านตัน ในจำนวนนี้คาดจะเป็นข้าวคุณภาพดีประมาณ 3 ล้านตัน (อีก 5 ล้านตันเป็นข้าวเสื่อมคุณภาพ) ซึ่งทางเอกชนสนใจประมูลซื้อ แต่คงต้องขอดูสภาพข้าว และราคาก่อนว่าเป็นอย่างไร

สำหรับราคาข้าวเก่าในส่วนของข้าวขาว 5% ของไทย เวลานี้ราคาส่งออกเอฟโอบีอยู่ที่ 315 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน คิดเป็นกิโลกรัมน่าจะอยู่ประมาณ 8.50-9 บาท ซึ่งถ้าราคาขนาดนี้เอกชนน่าจะสนใจเพราะจะสามารถแข่งขันกับเวียดนามได้เพราะราคาข้าวเก่าของเวียดนามอยู่ที่ 340-350 ดอลลาร์สหรัฐฯ ดังนั้นข้าวเก่าไทยควรอยู่ที่ 310-315 ดอลลาร์สหรัฐฯสำหรับส่งไปตลาดแอฟริกา แต่ทั้งนี้ก็อยู่ที่รัฐบาลจะกล้าขายราคานี้หรือไม่

“ต้องดูว่าเวลานั้นราคาข้าวในต่างประเทศ และของเวียดนามราคาระดับไหน ถ้าราคาของไทยต่ำกว่าข้าวเวียดนามประมาณ 25-30 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ตลาดแอฟริกาซึ่งบริโภคข้าวเก่าก็จะหันมาซื้อข้าวไทย แต่ถ้าจะขาย 340-350 ดอลลาร์สหรัฐฯแบบต้นปีนี่คงขายยาก”

นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า นโยบายรัฐบาลที่เตรียมจะเปิดประมูลขายข้าวเก่าในสต็อกส่วนที่ยังเหลืออยู่ราว 3 ล้านตันในปีหน้า ทางสมาคมประเมินว่าจะเข้าร่วมประมูลทั้งล็อตเนื่องจากพบว่าแนวโน้มความต้องการบริโภคข้าวเก่ายังคงมีสัญญาณเติบโตอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น ตลาดแอฟริกา และตลาดในประเทศ อีกทั้งปัจจุบันข้าวเก่าในสต็อกของผู้ส่งออกก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ

อย่างไรก็ดีการที่รัฐบาลตั้งเป้าจะระบายสต็อกข้าวที่เหลืออยู่ประมาณ 8 ล้านตันให้หมดภายในปี 2560 นั้น มองว่าเป็นนโยบายที่ดีมาก เพราะนอกจากจะสามารถระบายสต็อกข้าวที่เป็นภาระของรัฐบาลซึ่งจะต้องจ่ายค่าเก็บรักษาแล้ว หากสต็อกข้าวหมดลงจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นราคาข้าวในประเทศให้ปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะราคาข้าวเปลือก เนื่องจากผู้บริโภคจะมีความเชื่อมั่นในคุณภาพข้าว และกลไกตลาดของวงจรข้าวก็จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในช่วงต้นเดือนมกราคม 2560 จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ที่มีพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีประธาน เพื่อพิจารณาการจัดการข้าวในสต็อกของรัฐบาลที่เหลือประมาณ 8 ล้านตัน หลังจากนี้กระทรวงพลังงานมีแผนที่จะนำข้าวในสต็อกรัฐบาลปริมาณ 4 – 5 ล้านตัน ผลักดันเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมพลังงาน ซึ่งกรมมองว่าการระบายข้าวในสต็อกครั้งนี้จะเป็นผลบวกให้รัฐบาลลดภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสต็อกข้าวที่เหลืออยู่ที่ราว 510 ล้านบาทต่อเดือน หรือ 17 ล้านบาทต่อวัน

“อย่างไรก็ตามต้องรอดูเงื่อนไขต่างๆก่อนทั้งข้อกำหนดเรื่องกฎหมาย เรื่องรายละเอียดปฏิบัติ และประเด็นเศรษฐศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นตามมา เพราะหากกระทรวงพลังงานเป็นผู้จัดซื้อเองก็สามารถส่งมอบโดยตรงได้ เนื่องจากเป็นการดำเนินงานในรูปแบบของนโยบายรัฐดังนั้นไม่ต้องประมูล”

ทั้งนี้หากได้ข้อสรุปในส่วนของปริมาณข้าว 4-5 ล้านตันที่เป็นข้าวเสื่อมสภาพในต้นเดือนมกราคม 2560 จะทำให้ข้าวในสต็อกรัฐบาลเหลือข้าวดีประมาณ 3 ล้านตัน ซึ่งในส่วนนี้กรมจะดำเนินการนำมาเปิดประมูลตามปกติ และคาดว่าจะสามารถระบายข้าวในสต็อกทั้งหมดได้ภายในปีหน้าตามกำหนดของรัฐบาล อย่างไรก็ตามการดำเนินงานระบายสต็อกข้าวช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กระทั่งขณะนี้ ได้นำข้าวออกประมูลแล้ว 17.38 ล้านตัน จำหน่ายได้ 8.68 ล้านตัน มูลค่า 8.91 หมื่นล้านบาท

ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

พาณิชย์ เดินหน้าผลักดันแนวคิดตั้งตลาดกลางซื้อขายข้าวทั้งออฟไลน์-ออนไลน์ คาดเห็นเป็นรูปธรรมในปีหน้า

นางอภิรตี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ กล่าวภายหลังหารือกับผู้ประกอบการโรงสีข้าวว่า ได้หารือถึงแนวคิดในการจัดตั้งตลาดกลางค้าข้าวสารขึ้นเพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่เกษตรกร โดยผู้ประกอบการค้าข้าวสามารถนำผลผลิตมาขายที่ตลาดกลางได้ เพื่อให้ผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศได้เลือกซื้อ ถือเป็น การสร้างสมดุลระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย จากปัจจุบันที่มีผู้ขายน้อยราย และส่วนใหญ่เป็นผู้ส่งออก เมื่อผู้ซื้อต่างชาติต้องการซื้อข้าวไทยก็จะซื้อผ่านผู้ส่งออกเหล่านี้เท่านั้น ซึ่งบางครั้งทำให้ไม่มีการแข่งขันกันเสนอราคาขายให้สูงขึ้น โดยอยู่ระหว่างการหารูปแบบการทำธุรกิจ (Business Model) คาดว่าจะเห็นเป็นรูปธรรมในปีหน้า โดยอาจจะจัดสร้างในภาคกลางหรือจังหวัดนนทบุรี เพื่อความสะดวกต่อการขนส่ง

"ผู้ประกอบการโรงสี สนับสนุนการสร้างตลาดกลางข้าวสาร ซึ่งจะจัดสร้างทั้งที่เป็นตลาดจริงๆ เอาสินค้ามาวางขายกันจริงๆ เป็นเหมือนห้างสรรพสินค้า ให้ผู้ซื้อได้เลือกซื้ออย่างสะดวกสบาย และตลาดกลางซื้อขายทางออนไลน์ เพื่อให้สามารถค้าขายได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น" รมว.พาณิชย์ ระบุ

ขณะเดียวกันยังเป็นการเพิ่มอำนาจต่อรองให้กับผู้ขาย ไม่ต้องนำผลผลิตไปขายที่โรงสีในพื้นที่เพียงแห่งเดียว ซึ่งจะช่วยให้ราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้นได้ หากมีผู้ซื้อหลายรายแข่งขันกันซื้อ สำหรับรูปแบบการจัดสร้างตลาดกลางนั้น กระทรวงพาณิชย์จะหาผู้ลงทุนที่เป็นภาคเอกชน ซึ่งขณะนี้ได้สอบถามแล้ว และหลายรายแสดงความสนใจ

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

พาณิชย์ตั้งโรงสีต้นตลาดกลางข้าว

นางอภิรตี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการหารือกับผู้ประกอบการโรงสีข้าวว่า ได้หารือถึงแนวทางของกระทรวงพาณิชย์ที่จะจัดสร้างตลาดกลางค้าข้าวสารขึ้นมา เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการค้าข้าว สามารถนำผลผลิตมาขายที่ตลาดกลาง โดยให้ผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศได้เลือกซื้อ ถือเป็น การสร้างสมดุลระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย จากปัจจุบันที่มีผู้ขายน้อยราย และส่วนใหญ่เป็นผู้ส่งออก เมื่อผู้ซื้อต่างชาติต้องการซื้อข้าวไทยก็จะซื้อผ่านผู้ส่งออกเหล่านี้เท่านั้น ซึ่งบางครั้งทำให้ไม่มีการแข่งขันกันเสนอราคาขายให้สูงขึ้น

ทั้งนี้ ยังเป็นการเพิ่มอำนาจต่อรองให้กับผู้ขายไม่ต้องนำผลผลิตไปขายที่โรงสีในพื้นที่เพียงแห่งเดียว ซึ่งจะช่วยให้ราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้นได้ หากมีผู้ซื้อหลายรายแข่งขันกัน

สำหรับรูปแบบการจัดสร้างตลาดกลางนั้น กระทรวงพาณิชย์ จะหาผู้ลงทุนที่เป็นภาคเอกชน ซึ่งขณะนี้ได้สอบถามแล้ว และหลายรายแสดงความสนใจ แต่อยู่ระหว่างการหารูปแบบการทำธุรกิจ (บิสซิเนส โมเดล) คาดว่า

น่าจะจัดสร้างในภาคกลาง หรือจังหวัดนนทบุรี ที่สะดวกต่อการขนส่ง และน่าจะเห็นเป็นรูปธรรมภายในกลางปี 2560

ผู้ประกอบการโรงสี สนับสนุนการสร้างตลาดกลางข้าวสาร ซึ่งจะจัดสร้างทั้งที่เป็นตลาดจริงๆ เอาสินค้ามาวางขายกันจริงๆ เป็นเหมือนห้างสรรพสินค้า ให้ผู้ซื้อได้เลือกซื้ออย่างสะดวกสบาย และตลาดกลางซื้อขายทางออนไลน์ เพื่อให้สามารถค้าขายได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น

นางอภิรดี กล่าวว่า ผู้ประกอบการโรงสียังได้ขอให้กระทรวงฯ เร่งประสานกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้เร่งปล่อยสินเชื่อตามโครงการต่างๆ ของรัฐบาล เช่น สินเชื่อเพื่อซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรมาเก็บไว้ชะลอการขายในช่วงที่ผลผลิตออกมาก ที่ขณะนี้ ยังมีความล่าช้าในการพิจารณา ซึ่งกระทรวงฯ รับจะเร่งประสานให้ ส่วนสถานการณ์ราคาข้าวในประเทศนั้น ล่าสุด ราคาข้าวเปลือกในประเทศปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้ว

ที่มา โพลล์ทูเดย์

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร เสนอมาตรการระยะสั้น-ยาวเพื่อรักษาคุณภาพข้าวหอมไทยในการแข่งขันตลาดโลก

นายภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า ปัจจุบันข้าวหอมไทยมีคู่แข่งมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ข้าวหอมจากประเทศพม่า กัมพูชา และสหรัฐอเมริกา ซึ่งเคยได้รับรางวัลชนะเลิศเช่นเดียวกัน ซึ่งในการประกวดครั้งนี้มีข้าวจากหลากหลายประเทศส่งเข้าประกวดมากกว่า 50 ตัวอย่าง ดังนั้นการส่งข้าวหอมเข้าประกวดจึงต้องมีการปรับปรุง พัฒนา และเตรียมความพร้อมมากขึ้น

สำหรับมาตรการระยะสั้น ได้แก่ 1.การรักษาตลาดส่งออกข้าวในกลุ่มตลาดเดิมไว้ ร่วมกับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การได้มาซึ่ง World's Best Rice ของข้าวหอมมะลิ รวมถึงผลการวิจัยการพัฒนาข้าวหอมพันธุ์ใหม่ให้รู้จักแพร่หลายออกไปมากขึ้น 2.การรักษาเกณฑ์คุณภาพข้าวหอมทั้ง 4 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านกลิ่น รสชาติ ความเหนียวนุ่ม และ รูปร่างลักษณะ เอาไว้ร่วมกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพข้าว ในด้านการปรับปรุงพันธุ์ให้เหมาะสมตามความต้องการของตลาด และ 3.ขยายช่องทางการตลาดในตลาดใหม่ ๆ เช่น ตลาดเม็กซิโก ที่เป็นโอกาสของไทยอันเนื่องมาจากตลาดเม็กซิโก เป็นตลาดเดิมของสหรัฐฯ แต่มีข้อจำกัดในนโยบายตามข้อตกลงการค้าเสรี NAFTA

ส่วนมาตรการระยะยาว ได้แก่ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิตข้าวไทยให้ดำเนินตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการตลาดข้าวในเรื่องแผนการพัฒนาข้าวที่ยั่งยืนและมีเสถียรภาพ การสร้างความเป็นธรรมในระบบการค้าข้าว การส่งเสริมและผลักดันการใช้มาตรฐานการผลิตและการค้าให้ได้มาตรฐานสากล การพัฒนาศักยภาพระบบการค้าข้าวและการตลาด การสร้างค่านิยมการบริโภคข้าว การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและการแปรรูปข้าว และการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับเกษตรกรไทยได้อย่างยั่งยืน

แม้ช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมาไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวหอมมะลิอันดับ 1 ของโลกมาตลอด แต่ในระยะ 5 ปีนี้ ข้าวหอมมะลิไทยเสียส่วนแบ่งการตลาดให้กับข้าวหอมที่หลายประเทศส่งเข้ามาแข่งขัน ทำให้ข้าวหอมในตลาดโลกแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ ข้าวบาสมати (Basmati rice) ซึ่งมีประเทศอินเดีย และปากีสถาน เป็นผู้ผลิตหลัก เป็นที่

นิยมบริโภคอย่างมากในตลาดแถบเอเชียใต้และตะวันออกกลาง ส่วนข้าวหอมอีกกลุ่มหนึ่งถูกเรียกว่า ข้าวหอมมะลิ (Jasmine rice) มีแหล่งสำคัญเพาะปลูกอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน โดยปัจจุบันมีประเทศผู้ส่งออกที่สำคัญคือ ไทย เวียดนาม และกัมพูชา

ที่ผ่านมา กรมการข้าวได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพข้าวหอม โดยได้มีการวิเคราะห์ วิจัย เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งในช่วงปีงบประมาณ 2555-2557 กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองวิจัยและพัฒนาข้าว ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพข้าวหอมมะลิ โดยสำรวจคุณภาพข้าวหอมมะลิในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบนในทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่แหล่งเมล็ดพันธุ์ แหล่งเพาะปลูก แหล่งแปรสภาพหรือโรงสี จนถึงปลายทาง คือ ผู้ส่งออก พบว่า ตัวอย่างทั้งหมดมีคุณภาพเมล็ดทางกายภาพและเคมีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของข้าวหอมมะลิไทย สรุปได้ว่า ข้าวหอมมะลียังมีความหอม แต่หอมมากน้อยแตกต่างกันตามปริมาณสารหอม 2AP ซึ่งแตกต่างกันตามแหล่งผลิต พื้นที่ปลูก วิธีการจัดการ และสภาพแวดล้อม ซึ่งผลงานวิจัยดังกล่าวได้มีการนำไปใช้ในโครงการพัฒนาต้นแบบการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีการจัดการเพื่อเพิ่มคุณภาพความหอมตลอดห่วงโซ่การผลิต ที่ได้รับการสนับสนุนวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

นอกจากนี้ กองวิจัยและพัฒนาข้าว มีนโยบายในการพัฒนาพันธุ์ข้าวหอมใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค เพื่อสร้างความมั่นคงในระบบการผลิต นอกเหนือจากข้าวเจ้าหอมมะลิแล้วยังมีข้าวเหนียวหอม ข้าวเจ้าหอมอื่น ๆ ที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีเกิดวิกฤตการณ์ เช่น การระบาดของโรคและแมลงศัตรูข้าว การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ฯลฯ ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารอีกทางหนึ่ง รวมทั้งกรมการข้าวยังได้พัฒนาพันธุ์ข้าวสำหรับตลาดเฉพาะ (niche market) อีกด้วย โดยตัวอย่างพันธุ์ข้าวดังกล่าว ได้แก่ ข้าวเหนียว พันธุ์ กข22, ข้าวเจ้า พันธุ์ กข33 (หอมอบล 80), ข้าวเจ้า พันธุ์ กข69 (ทับทิมชุมแพ), ข้าวเจ้า พันธุ์สังข์หยดพัทลุง, ข้าวเหนียวลิ้มผิว (Leum Pua)

ทั้งนี้ มาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยและข้าวหอมทั่วไป ประกอบด้วย ข้าวหอมจังหวัดและข้าวหอมปทุม ซึ่งในปี 2559 (ม.ค.-ต.ค.) พบว่า สัดส่วนการส่งออกข้าวเจ้าอื่นมีสัดส่วนมากที่สุด คือ 42% รองลงมาเป็นข้าวเจ้าขาว 5% ข้าวหอมมะลิ ข้าวเจ้าขาว 100% และข้าวหอมปทุม

สำหรับสถานการณ์ส่งออกข้าวหอมมะลิไทยเฉลี่ยอยู่ที่ปีละ 1.4 ล้านตัน โดยในปี 2559 (ม.ค.-ต.ค.) ไทยส่งออกข้าวหอมมะลิปริมาณ 1.82 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่มีปริมาณส่งออก 1.57 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้น 16% ตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ฮองกง จีน สิงคโปร์ และแคนาดา ซึ่งไทยยังสามารถครองส่วนแบ่งตลาดข้าวเป็นอันดับหนึ่งในหลายประเทศ

นายภูมิศักดิ์ กล่าวถึงความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกว่า ต้องมาดูเรื่องความสามารถในการผลิตเทียบกับประเทศคู่แข่งด้วย เนื่องจากผลผลิตเราต่ำ ในเขตใช้น้ำฝนปริมาณผลผลิตอยู่ที่ 400 กก./ไร่ ขณะที่เวียดนามอยู่ที่ 600 กก./ไร่ ส่วนผลผลิตในเขตชลประทานอยู่ที่ 800-900 กก./ไร่ ซึ่งในส่วนของกรวิจัยมีเป้าหมายจะยกระดับผลผลิตในเขตใช้น้ำฝนเป็น 1,000 กก./ไร่ เขตชลประทานให้ได้ 1,500 กก./ไร่ ซึ่งในทางทฤษฎีมีความเป็นไปได้ เนื่องจากมีข้าวบางพันธุ์ที่มีศักยภาพถึง

นอกจากนี้ ตลาดส่งออกข้าวเป็นตลาดที่เราไม่สามารถตั้งราคาในตลาดโลกได้ โดยราคาของเราก็คือราคาคู่แข่งใกล้เคียงกัน แต่เมื่อเทียบกำไรจะแพ้พออยู่ได้ ทางที่เราจะแข่งขันในตลาดโลกได้คือการลดต้นทุน ในเรื่องของการทำการตลาดที่สำคัญ ซึ่ง Position ของข้าวคือตลาด Mass เพราะในทางเศรษฐศาสตร์มีเงินเพิ่มแต่ก็ไม่ได้กินข้าว

เพิ่ม เพราะฉะนั้นทำอย่างไรจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้ข้าวไทย ทั้งเพิ่มวิตามิน เพิ่มโภชนาการ ซึ่งเรียกว่า"ธัญญะโอสถ"กินแล้วได้ประโยชน์ ขายน้อยแต่ได้มาก ทำให้ข้าวไทยอยู่ในตำแหน่งระดับพรีเมียม

ส่วนแนวโน้มราคาข้าวในปี 60 มองว่าความสามารถในการแข่งขันของไทยยังมี โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่อัตราแลกเปลี่ยนทั้งเราและคู่แข่งต่างมีทิศทางอ่อนค่า ซึ่งหากค่าเงินบาทอ่อนค่าสู่สื่กับคู่แข่งก็คงไม่มีปัญหา
ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

=====

เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาขยับสูงขึ้น ท่ามกลางภาวะตลาดที่เงียบเหงา แม้ว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์ได้อนุมัติโควตานำเข้าข้าวให้แก่เอกชนสามารถนำเข้าข้าวจากเวียดนามได้ 294,020 ตัน แต่ขณะนี้ยังไม่มีวี่แววเคลื่อนไหวใดๆจากผู้นำเข้าของฟิลิปปินส์ เนื่องจากเข้าสู่ช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ โดยราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 335-350 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี จากระดับ 338-340 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อช่วงสัปดาห์ก่อน

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association: VFA) ได้เสนอให้เวียดนามลดการส่งออกข้าวคงเหลือ 2 ถึง 3 ล้านตันต่อปีจากปัจจุบันที่ส่งออกอยู่ 7 ถึง 8 ล้านตัน

นาย Huynh The Nang ประธานของ VFA กล่าวในงานสัมมนาเรื่องตลาดข้าวส่งออกว่า การพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่จะมีผลต่อการผลิตและการส่งออกข้าวของประเทศในอนาคต สมาคม VFA ได้ทำข้อเสนอต่อรัฐบาลแล้ว ข้าวของเวียดนามมากกว่า 70% ส่งออกไปยังประเทศในทวีปเอเชีย ซึ่งจีนเป็นผู้นำเข้าหลัก ตามมาด้วยอีก 3 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย การส่งออกข้าวไปยังตลาดดั้งเดิมเหล่านี้หดตัวลง ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3 ประเทศนำเข้าข้าวจากเวียดนาม 2 ล้านตันเมื่อปีที่แล้ว แต่ปริมาณการนำเข้าในปีนี้อยู่เพียง 200,000 ตัน ขณะเดียวกันประเทศเหล่านี้ได้ส่งเสริมการผลิตข้าวในประเทศและลดการพึ่งพาการนำเข้าข้าว

ทั้งนี้ จีนเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ของเวียดนาม ปัจจุบันมีนโยบายกีดกันข้าวเวียดนาม ผู้ส่งออกข้าวหลายรายกล่าวว่า จีนเป็นตลาดที่เข้าถึงง่ายเนื่องจากผู้นำเข้าจีนไม่ได้สนใจเรื่องคุณภาพของข้าวมากนัก แต่บริษัทผู้ส่งออกเวียดนามจะทำธุรกิจแบบไม่เอาใจใส่เรื่องคุณภาพข้าวไม่ได้

ข้าวเวียดนามที่ส่งออกประมาณ 90% มาจากจังหวัดสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง แต่ภูมิภาคนี้ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ในปี 2015 – 2016 ผลผลิตในฤดูหนาวหลายจังหวัดในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากความแห้งแล้งและน้ำเค็มรุกเข้าพื้นที่เพาะปลูกมากที่สุดในรอบ 100 ปี นอกจากผลจากทั้งสองเรื่องนี้แล้ว ยังมีผลจากการสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำเพิ่มขึ้นในต้นแม่น้ำโขง ซึ่งจะทำให้พื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงจะขาดน้ำจืดสำหรับการเพาะปลูกในอนาคต ดังนั้นเวียดนามควรจะลดปริมาณส่งออกข้าวและในขณะเดียวกันควรมุ่งเน้นที่การเพาะปลูกข้าวคุณภาพสูงสายพันธุ์ต่างๆ ที่หลากหลายแทนการปลูกปริมาณมากแต่คุณภาพต่ำ เวียดนามควรหันมาปลูกผักผลไม้เพื่อช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าการพึ่งพาข้าวแต่เพียงอย่างเดียว

ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทแสดงให้เห็นว่า ในเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2016 เวียดนามส่งออกข้าว 4.54 ล้านตัน มูลค่า 2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ปริมาณลดลง 25% และมูลค่าลดลง 20% เมื่อ

เทียบกับปีที่แล้ว จีนยังคงเป็นผู้นำเข้าที่ใหญ่ที่สุดในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้ คิดเป็น 36% ของการส่งออกข้าวของเวียดนาม

กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทระบุว่า การเจริญเติบโตทางการเกษตรในปีนี้อาจอยู่ที่ 1.2 -1.4% และมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตร ป่าไม้ และอาหารทะเลจะอยู่ที่ประมาณ 31 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เกินดุลการค้าอยู่ประมาณ 8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

นายเจิ่น กวัก ตวน ประธาน สำนักงานกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทกล่าวว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ภาคเกษตรมุ่งเน้นการแก้ไขภัยพิบัติในภาคกลาง แก้ไขปัญหาหมอกพิษทางสภาวะแวดล้อมใน 4 จังหวัดภาคกลาง

ประมาณการว่า พื้นที่เพาะปลูกข้าวของปี 2559 อยู่ที่ 7.763 ล้านเฮกเตอร์ ลดลง 71,000 เฮกเตอร์เมื่อเทียบกับปี 2558 ผลผลิตอยู่ที่ 5,720 กิโลกรัมต่อเฮกเตอร์ ลดลง 50 กิโลกรัมต่อเฮกเตอร์ ผลผลิตรวมอยู่ที่ 44.43 ล้านตัน ลดลง 785,000 ตัน แม้ว่าได้รับผลกระทบจากพายุ

กระทรวงฯ ได้ส่งเสริมการตรวจสอบความปลอดภัยทางด้านอาหาร พร้อมกับพัฒนาห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย สำหรับโครงการการสร้างเครื่องหมายการค้าข้าวเวียดนาม จะต้องใช้งบประมาณ 7,000 พันล้านด่งสำหรับการปรับโครงสร้างภาคข้าวและสร้างเครื่องหมายการค้าข้าวเวียดนาม นอกจากนี้จะเพิ่มการผลิตข้าวที่มีคุณภาพสูงเพื่อส่งออก

ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ระบุว่าเวียดนามมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวรวมประมาณ 1.84 ล้านเฮกเตอร์ ลดลง 4.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปี 2558 และพื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวรวมประมาณ 1.24 ล้านเฮกเตอร์ ลดลง 3.3% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปี 2558 โดยในช่วงเมษายน – พฤศจิกายน 2559 พื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวในภาคเหนือประมาณ 1.12 ล้านเฮกเตอร์ และพื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวในภาคใต้ประมาณ 117.9 พันเฮกเตอร์

องค์การบริหารทั่วไปกับคุณภาพการกำกับดูแลการตรวจสอบและกักกันของจีน (A China General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine: AQSIQ) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สภารัฐมนตรีจีน มีหน้าที่ตรวจสอบสินค้าเข้า – ออกการกักกันคุณภาพเข้าออกของสัตว์และพืชได้เข้ามาเวียดนามเพื่อตรวจสอบคุณภาพข้าวของเวียดนาม และเตรียมความพร้อมในการจัดทำรายชื่อบริษัทเวียดนามที่มีสิทธิส่งออกข้าวไปยังจีน

กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทเวียดนามเปิดเผยว่า การตรวจสอบของ AQSIQ อยู่ภายในพิธีสารสำหรับคุณภาพของข้าวและรำข้าวที่ส่งออกไปยังจีน ระหว่างเวียดนามและจีน เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ซึ่งจีนจะกำหนดเกี่ยวกับสารพิษตกค้างและศัตรูพืชในข้าวเวียดนาม ในโอกาสนี้ จีนจะตรวจสอบบริษัทส่งออกข้าวเวียดนามจำนวน 31 บริษัท ซึ่งบริษัทส่วนใหญ่มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวเป็นของตัวเองแล้ว ดังนั้น บริษัทสามารถควบคุมที่มาและรักษาความปลอดภัยของข้าวได้ โดยกระทรวงฯ คาดว่าการตรวจสอบของจีนในครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อ การส่งออกข้าวของเวียดนามไปยังจีน

ปัจจุบัน จีนเป็นประเทศที่นำเข้าข้าวจากเวียดนามมากที่สุดในบรรดา 40 ประเทศนำเข้าข้าวเวียดนาม มีสัดส่วน 35.4% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดของเวียดนาม อย่างไรก็ตาม หากนับรวมปริมาณข้าวที่ส่งออกผ่านด่านชายแดนซึ่งเป็นช่องทางไม่เป็นทางการ ปริมาณข้าวส่งออกไปยังจีนอาจจะสูงกว่าสัดส่วนดังกล่าว

ที่มา เวียดนามอีโคโนมิก ไทมส์ และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์

ลาว

เวียงจันทน์ไทมส์ รายงานว่า ลาวได้เริ่มขายข้าวให้กับจีนในปี 2558 โดยกระทรวงการเกษตรของลาวคาดว่า ตัวเลขส่งออกข้าวเหนียวและข้าวกำลังจะอยู่ที่ราว 4,200 ตันในปี 2559 และจะเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 8,000 ตันในปี 2560 เนื่องจากความต้องการจากตลาดจีนเพิ่มสูงขึ้น

ในเดือนมีนาคม 2558 บริษัท Xuanye (Lao) Co., Ltd ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน (NDRC) ของจีนให้เป็นผู้ส่งออกข้าวจากประเทศลาวมายังประเทศจีนแต่เพียงผู้เดียว โดยให้โควตาที่ 8,000 ตัน

ผลิตภัณฑ์ข้าวหลักๆ นั้นมาจากจังหวัดสะหวันนะเขต ภายใต้แผนการส่งเสริมการลงทุนในชื่อ 2+3 Investment Promotion Scheme ซึ่งภายใต้แผนการนี้ เกษตรกรจะมีส่วนร่วมในแง่ของที่ดินและแรงงาน ขณะที่บริษัทจะจัดหาเงินทุน ความช่วยเหลือทางเทคนิค และตลาด สำหรับความท้าทายที่สำคัญสำหรับเกษตรกรลาวก็คือ การต้นทุนสินค้าและการขนส่งที่อยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน

การเปิดตลาดจีนถือเป็นการยกระดับบทบาทของกระทรวงเกษตรและป่าไม้ของลาวในการส่งเสริมข้าวลาว ให้เห็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ได้มาตรฐานสากล กระทรวงฯ ยังได้ดำเนินโครงการนำร่องเพื่อปลูกข้าวให้เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสำหรับส่งออกไปยังจีน โดยให้ความสำคัญกับน้ำ เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และฤดูกาล

การเปิดตัวตลาดข้าวอินทรีย์ของลาวในประเทศจีนถือเป็นโอกาสสำคัญสำหรับข้าวลาวในการเข้าถึงตลาดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ซึ่งจะเป็นการรับประกันตลาดให้กับเกษตรกรชาวลาว และช่วยขจัดความยากจนในลาว

ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปี 2543 ลาวส่งออกข้าวกว่า 300,000 ตันต่อปีไปยังเวียดนาม ไทย จีน และประเทศอื่นๆ ลาวมีแผนผลิตข้าวประมาณ 5 ล้านตันภายในปี 2563 เพื่อรับประกันความมั่นคงด้านอาหารในประเทศ สำหรับในปี การเงินนี้ การผลิตข้าวของลาวแตะที่ 4.12 ล้านตัน และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 4.35 ล้านตันในปีหน้า

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

เมียนมาร์

กระทรวงพาณิชย์ (the Ministry of Commerce) รายงานว่า ในปีงบประมาณ 2016/17 (เมษายน-มีนาคม) นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนถึง 16 ธันวาคมที่ผ่านมา เมียนมาร์ส่งออกข้าวไปแล้วประมาณ 590,000 ตัน ลดลงประมาณ 110,000 ตัน เมื่อเทียบกับจำนวน 700,000 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศจีนผ่านทางด่านชายแดน Muse ทางตอนเหนือของประเทศ ส่วนที่เหลือถูกส่งออกไปทางเรือไปยัง 30 ประเทศ

ที่มา Oryza.com

ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมงของญี่ปุ่น (MAFF) เริ่มการประมูลข้าวนำเข้าแบบ SBS (Simultaneous Buying and Selling Tender System หรือระบบการประมูลโดยซื้อ-ขายในเวลาเดียวกัน) ประจำปีงบประมาณ 2559 อีกครั้ง หลังจากเปิดประมูลฯ ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนกันยายน 2559 และชะลอการเปิดประมูลครั้งต่อไปมากกว่า 2 เดือน เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงว่าในการประมูลข้าวนำเข้าแบบ SBS ที่ผ่านมา บริษัทผู้นำเข้าข้าวจากต่างประเทศ

ของญี่ปุ่นจ่ายเงินช่วยเหลือบริษัทขายส่งข้าวนำเข้าจากต่างประเทศของญี่ปุ่น ซึ่งสร้างความกังวลให้กับเกษตรกรญี่ปุ่นผู้ปลูกข้าวว่าข้าวนำเข้าจากต่างประเทศจะมีราคาถูกและแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดภายในประเทศ ทั้งนี้ การเริ่มประมูลข้าวนำเข้าครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นครั้งล่าสุดนั้น MAFF ได้ออกข้อห้ามไม่ให้ภาคเอกชนผู้เข้าร่วมการประมูลมีการจ่ายเงินช่วยเหลือดังกล่าวแล้ว

สำหรับผลการประมูลข้าวนำเข้าครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ปรากฏว่ามีการประมูลข้าวนำเข้าเป็นจำนวนทั้งสิ้น 11,384 ตัน โดยเป็นข้าวนำเข้าจากสหรัฐอเมริกา (8,445 ตัน) ออสเตรเลีย (1,461 ตัน) ไทย (838 ตัน) และจีน (600 ตัน) ตามลำดับ ราคาประมูลที่ MAFF ขายให้กับบริษัทขายส่งข้าวนำเข้าฯ ประมาณ 172,173 เยน/ตัน ทั้งนี้ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมร้านอาหาร (food service) ของญี่ปุ่นยังคงมีความต้องการข้าวนำเข้าจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อบริหารจัดการต้นทุนการดำเนินการตามแนวโน้มเศรษฐกิจของญี่ปุ่น อนึ่ง ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership : TPP) ญี่ปุ่นจะเพิ่มปริมาณโควตานำเข้าแบบ SBS ให้กับภาคีความตกลง TPP อีก 78,400 ตัน จากเดิมที่ญี่ปุ่นจัดสรรปริมาณโควตานำเข้าแบบ SBS ภายใต้ WTO ประมาณ 100,000 ตัน ทั้งนี้ การประกาศถอนตัวออกจากความตกลง TPP ของว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนใหม่ (นายโดนัลด์ ทรัมป์) ส่งผลให้การบังคับใช้ความตกลง TPP และการเปิดตลาดเพิ่มเติมในสินค้าข้าวของญี่ปุ่นดังกล่าวมีความไม่แน่นอน

ทั้งนี้ ข้าวเป็นสินค้าที่มีความอ่อนไหวสำหรับญี่ปุ่น จึงมีการกำหนดกลไกควบคุมการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศ โดยภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ญี่ปุ่นจะนำเข้าข้าวเพื่อการบริโภค (table rice) ประมาณ 10,000 ตันต่อปี ภายใต้ระบบ SBS และนำเข้าเพื่อการผลิตในภาคอุตสาหกรรมอีกประมาณ 760,000 ตันต่อปี สำหรับปี 2558 ญี่ปุ่นนำเข้าข้าวภายใต้ระบบ SBS ประมาณ 29,315 ตัน เป็นการนำเข้าจากประเทศไทยประมาณ 6,276 ตัน

เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 12.15% ทั้งนี้ หนังสือพิมพ์ Nihon Keizai Shinbun คาดว่า ในภาพรวม ญี่ปุ่นยังมีความต้องการข้าวภายใต้ระบบ SBS เพิ่มอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรม food service ต้องการลดต้นทุนวัตถุดิบ โดยใช้ข้าวนำเข้าจากต่างประเทศที่มีราคาถูกกว่า จึงเป็นโอกาสสำหรับการขยายตลาดข้าวนำเข้าจากต่างประเทศ รวมทั้งข้าวนำเข้าจากไทยด้วยเช่นกัน

กระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมงญี่ปุ่น เตรียมร่างมาตรฐานแป้งข้าวเจ้า เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ผลิตสินค้าอาหารในการเลือกใช้แป้งข้าวเจ้าได้อย่างมั่นใจ และยังเป็นส่งเสริมการใช้แป้งข้าวเจ้าในประเทศให้มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย โดย MAFF จะจัดทำ Guideline Book และมาตรฐานแป้งข้าวเจ้าให้แล้วเสร็จเพื่อเผยแพร่ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ก่อนบังคับใช้จริงในเดือนเมษายน ศกหน้า

ทั้งนี้ MAFF จะกำหนดมาตรฐานแป้งข้าวเจ้าจากคุณสมบัติต่าง ๆ อาทิ ขนาดของเม็ดแป้ง ปริมาณของ amylose และค่าความชื้น เป็นต้น โดยแบ่งออกเป็นมาตรฐานกลุ่มที่ 1 ซึ่งจะใช้กับแป้งข้าวเจ้าสำหรับผลิตขนมหรืออาหาร กลุ่มที่ 2 สำหรับผลิตขนมปัง และกลุ่มที่ 3 สำหรับผลิตเส้นบะหมี่ต่างๆ นอกจากนี้จะกำหนดให้ แสดงค่า non-gluten ด้วย ซึ่งข้อกำหนดของญี่ปุ่นจะมีความเข้มข้นไม่แพ้ข้อกำหนดมาตรฐานแป้งข้าวเจ้าของประเทศอื่น

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

อินเดีย

ทางการรายงานว่าการเพาะปลูกข้าวฤดูการผลิตรอง (winter/Rabi rice) ในปีการผลิต 2016/17 (พฤศจิกายน-พฤษภาคม) ณ วันที่ 23 ธันวาคม ที่ผ่านมามีพื้นที่เพาะปลูกข้าวประมาณ 5.53 ล้านไร่ ลดลงประมาณ 30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา *Oryza.com*

ปากีสถาน

สำนักงานสถิติปากีสถาน (The Pakistan Bureau of Statistics; PBS) รายงานว่าในเดือนพฤศจิกายน 2559 ซึ่งเป็นเดือนที่ 5 ของปีงบประมาณ 2016/17 (กรกฎาคม-มิถุนายน) ปากีสถานส่งออกข้าว 438,399 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 13.74% เมื่อเทียบกับจำนวน 385,434 ตัน ในเดือนตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 18.78% เมื่อเทียบกับจำนวน 539,747 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ปากีสถานส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติจำนวน 407,999 ตัน ลดลง 18.58% เมื่อเทียบกับจำนวน 501,129 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และส่งออกข้าวบาสมาติจำนวน 30,400 ตัน ลดลง 21.28% เมื่อเทียบกับจำนวน 38,618 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในช่วง 5 เดือนแรก (กรกฎาคม-พฤศจิกายน) ของปีงบประมาณ 2016/17 ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 1,316,044 ตัน มูลค่า 557.578 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณส่งออกลดลงประมาณ 14.87% และมูลค่าลดลง 18.99% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,545,972 ตัน มูลค่า 688.322 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในช่วง 5 เดือนแรกที่ผ่านมา ปากีสถานส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติจำนวน 1,164,651 ตัน ลดลง 13.32% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,343,638 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และส่งออกข้าวบาสมาติจำนวน 151,393 ตัน ลดลง 25.18% เมื่อเทียบกับจำนวน 202,334 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2015/16 (กรกฎาคม-มิถุนายน) ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 4,262,216 ตัน (ประกอบด้วยข้าวบาสมาติ 503,037 ตัน และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติ 3,759,179 ตัน) เพิ่มขึ้น 10.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,861,406 ตัน (ประกอบด้วยข้าวบาสมาติ 523,450 ตัน และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติ 3,337,956 ตัน) ในปีงบประมาณ 2014/15 ขณะที่มูลค่าส่งออกอยู่ที่ 1,860 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประกอบด้วยข้าวบาสมาติ 455.249 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติ 1,405 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ลดลง 8.6% เมื่อเทียบกับมูลค่า 2,035 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประกอบด้วยข้าวบาสมาติ 601.268 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติ 1,433 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ในช่วงเดียวกันของปีงบประมาณ 2014/15 เนื่องจากราคาข้าวในตลาดโลกลดลงประกอบกับความต้องการข้าวจากต่างประเทศชะลอลง

ที่มา *Oryza.com*

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่าการนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2016/17 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-31 สิงหาคม) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-20 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าว 326,057 ตัน ลดลงประมาณ 3.35% เมื่อเทียบกับจำนวน 337,356 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 22,885 ตัน ลดลงประมาณ 4.27% เมื่อเทียบกับจำนวน 23,905 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 303,172 ตัน ลดลงประมาณ 3.28% เมื่อเทียบกับจำนวน 313,451

ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 20 ธันวาคม 2559 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 19,514 ตัน ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-20 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา สหราชอาณาจักรนำเข้า 66,159 ตัน ฝรั่งเศส 55,712 ตัน เนเธอร์แลนด์ 47,223 ตัน โปแลนด์ 26,395 ตัน โปรตุเกส 27,786 ตัน เบลเยียม 16,615 ตัน เยอรมนี 17,452 ตัน อิตาลี 18,920 ตัน สเปน 10,893 ตัน สวีเดน 9,002 ตัน สาธารณรัฐเชค 8,911 ตัน เป็นต้น

ในปีการผลิต 2015/16 (กันยายน-สิงหาคม) สหภาพยุโรป นำเข้าข้าว 1,251,403 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,187,042 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 (เป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica 100,858 ตัน ลดลงประมาณ 7.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 108,479 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 และข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,150,545 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,078,563 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15)

ทางด้านการส่งออกนั้น สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-20 ธันวาคม 2559 มีการส่งออก 69,803 ตัน เพิ่มขึ้น 0.21% เมื่อเทียบกับจำนวน 69,654 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 55,353 ตัน ลดลงประมาณ 6.69% เมื่อเทียบกับจำนวน 59,321 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 14,450 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 39.84% เมื่อเทียบกับจำนวน 10,333 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 20 ธันวาคม 2559 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 5,396 ตัน โดยประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดซึ่งในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-20 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา มีการส่งออกไปแล้ว 28,914 ตัน โปรตุเกส 10,466 ตัน สเปน 9,549 ตัน กรีซ 8,433 ตัน บัลแกเรีย 6,144 ตัน สหราชอาณาจักร 1,302 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ในปีการผลิต 2015/16 (1 กันยายน-31 สิงหาคม) สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 236,553 ตัน เพิ่มขึ้น 2.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 229,820 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica 199,799 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 2.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 195,505 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 36,754 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 34,315 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15

ที่มา *Oryza.com*